

**THÔNG BÁO KHẨN CẤP****Brampton chính thức công nhận tháng 3 là Tháng Nhận Thức và Trao Quyền về Sức Khỏe Tâm Thần cho Người Da Đen**

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 10 tháng 3 năm 2021) – Vào ngày 3 tháng 3, Hội Đồng Thành Phố Brampton chính thức tuyên bố tháng 3 là Tháng Nhận Thức và Trao Quyền về Sức Khỏe Tâm Thần cho Người Da Đen, nhằm ứng phó với khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong cộng đồng Người Da Đen.

Là một phần trong tháng quan trọng này, Đơn Vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Da Đen và Trao Quyền Xã Hội, Văn Hóa và Kinh Tế của Thành Phố sẽ tổ chức một chuỗi các Phiên Họp Cộng Đồng Nhận Thức và Trao Quyền về Sức Khỏe Tâm Thần cho Người Da Đen.

Những người muốn tham gia có thể đăng ký [các phiên họp trực tuyến tại đây](#).

- Diễn Đàn Sức Khỏe Tâm Thần Thanh Niên: Ngày 18 tháng 3 từ 4:30 chiều đến 6 giờ chiều
- Diễn Đàn Sức Khỏe Tâm Thần Người Cao Tuổi: Ngày 18 tháng 3 từ 6:30 chiều đến 7:30 tối
- Diễn Đàn Sức Khỏe Tâm Thần Nữ Giới: Ngày 25 tháng 3 từ 6 giờ chiều đến 7:30 tối
- Diễn Đàn Sức Khỏe Tâm Thần Nam Giới: Ngày 25 tháng 3 từ 7:30 tối đến 8:30 tối
- Diễn Đàn Sức Khỏe Tâm Thần Người Đồng Tính, Người Song Tính, Người Chuyển Giới, Người Dị Tính và Người có Giới Tính khác (LGBTQ+): Ngày 26 tháng 3 từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối
- Phiên Họp Giáo Dục Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Da Đen: Ngày 31 tháng 3 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Tìm hiểu thêm về các sáng kiến của Brampton về vấn đề chống phân biệt chủng tộc đối với Người Da Đen và Đơn Vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Da Đen và Trao Quyền Kinh Tế, Văn Hóa và Xã Hội tại [brampton.ca/antiblackracism](http://brampton.ca/antiblackracism).

Để có được danh sách các nguồn lực cộng đồng về sức khỏe tâm thần tại Peel, vui lòng [nhấp vào đây](#).

**Giới thiệu về Đơn Vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Da Đen và Trao Quyền Kinh Tế, Văn Hóa và Xã Hội của Brampton**

Vào ngày 10 tháng 6 năm 2020, Hội Đồng Thành Phố đã phê chuẩn Đơn Vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Da Đen và Trao Quyền Kinh Tế, Văn Hóa và Xã Hội cho Người Caribe và Người Châu Phi Da Đen. Dưới sự lãnh đạo của Cố Vấn Cấp Cao, Gwyneth Chapman, Đơn Vị chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện kế hoạch hành động để xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc đối với Người Da Đen có hệ thống ở Brampton. Dưới sự dẫn dắt của các bên liên quan trong cộng đồng địa phương, công việc sẽ tập trung vào việc nâng cao vị thế xã hội, văn hóa và kinh tế của cộng đồng Người Da Đen của Brampton.

Để tìm hiểu thêm hoặc bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia khi Thành Phố phát triển Đơn Vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Da Đen, vui lòng liên hệ với Thành Phố tại [economicantiblackracism@brampton.ca](mailto:economicantiblackracism@brampton.ca).

**Trích dẫn**

“Tiếp nối hội nghị trực tuyến đầu tiên của Brampton để giải quyết việc trao quyền kinh tế và chống phân biệt chủng tộc với Người Da Đen ở Canada và các sự kiện của Tháng Lịch Sử Người Da Đen, chúng tôi tự hào tuyên bố rằng tháng 3 là Tháng Nhận Thức và Trao Quyền về Sức Khỏe Tâm Thần cho Người Da Đen và tổ chức chuỗi các diễn đàn về sức khỏe tâm thần để hỗ trợ cộng đồng Người Da Đen. Đơn Vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Da Đen và Trao Quyền Xã Hội, Văn Hóa và Kinh Tế cho Người Châu Phi Da Đen và Người Caribe đang thực hiện công việc quan trọng để xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống đối với Người Da Đen ở Brampton.”

- *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“Phiên Hợp Cộng Đồng Nhận Thức và Trao Quyền về Sức Khỏe Tâm Thần cho Người Da Đen sẽ tập hợp các bên liên quan lại với nhau, nhằm trao quyền cho những Người Da Đen chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng sức khỏe tâm thần và đối phó với các thành kiến phân biệt chủng tộc tại nơi làm việc và xã hội thông qua giáo dục và thúc đẩy các phương pháp quản lý tốt hơn.”

- *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

“Tháng này sẽ tạo ra cơ hội lớn hơn để đối thoại trung thực và cung cấp nhiều thông tin tập trung vào Sức Khỏe Tâm Thần và sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của Người Da Đen. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các tác động bất lợi đến xã hội và kinh tế của nạn phân biệt chủng tộc đối với Người Da Đen, hy vọng sẽ khuyến khích tất cả các cư dân Canada và Brampton lựa chọn trở thành một phần của giải pháp. Đơn Vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Da Đen và Trao Quyền Kinh Tế của Thành Phố mong muốn thu hút người dân thông qua phiên họp sắp tới trong tháng này”

- *Gwyneth Chapman, Cố Vấn Cấp Cao, Đơn vị Trao Quyền Kinh Tế và Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Da Đen, Thành Phố Brampton*

-30-

**Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 doanh nghiệp.** Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca).

**LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG**

Gurvinder Singh  
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông &  
Cộng Đồng  
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton  
905-874-2028 | [Gurvinder.A.Singh@brampton.ca](mailto:Gurvinder.A.Singh@brampton.ca)